

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม 2551

(การประชุมคณะรัฐมนตรี หลังการเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ แต่ก่อนการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา)

นายกรัฐมนตรีให้แนวทาง 9 ข้อแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นายกรัฐมนตรีมอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้คณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ยึดถือ พร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะต้องตระหนักว่าเข้ามาบริหารบ้านเมืองในภาวะที่เป็นวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551) เวลา 12.30 ณ ตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันที่ประชุม ครม. ได้รับทราบการบรรยายสรุปจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับภาวะของประเทศ อาทิ รับประทานสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทรัพยากร จากนั้นมีการอนุมัตินโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นร่างนโยบายของที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลได้ทำงานควบคู่กับการได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยราชการต่าง ๆ โดยนโยบายนี้จะได้มีการจัดพิมพ์และส่งให้สภาฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะให้ประธานรัฐสภาให้มีการเปิดประชุมร่วม เพื่อรัฐบาลจะได้แถลงนโยบายได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายได้ตามความจำเป็นตั้งแต่วันที่ 29 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายนั้นคงจะเปิดเผยกับสื่อมวลชนได้ทันที โดยหลักของนโยบายดังกล่าวมีการแบ่งออกเป็นนโยบายเร่งด่วน กับนโยบายตามวาระของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนจะมุ่งเน้นภารกิจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความสมานฉันท์ การฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาประชาธิปไตย

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่าวันนี้เป็นการประชุมครม. วันแรก จึงได้มีการให้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในฐานะคณะรัฐมนตรี จำนวน 9 ข้อ เพื่อที่ ต้องการให้คณะรัฐมนตรีได้ยึดถือ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะต้องตระหนักว่าเข้ามาบริหารบ้านเมืองในภาวะที่เป็นวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และไม่ได้เข้ามาในภาวะที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่เกิดขึ้นในระหว่างอายุของสภาฯ ทั้งนี้สิ่งที่ได้มอบหมายไว้ 9 แนวทาง ได้แก่ 1) ให้คณะรัฐมนตรีได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ในวันที่ได้มีการเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเน้นในเรื่องของการปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความสุขในหมู่ประชาชน

2) เน้นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะตนได้เข้ามาโดยตลอดว่า ปัญหาของรัฐบาล แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาในระบบรัฐสภาคือว่าเมื่อใดก็ตามไม่สามารถที่จะบริหารบนความซื่อสัตย์สุจริตได้ ก็จะเป็นปัญหาในทางการเมืองและเป็นปัญหาของเสถียรภาพของรัฐบาล และบางครั้งนำไปสู่ความสูญเสียประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นจึงขอให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้ยึดถือหลักของความซื่อสุจริตอย่างเคร่งครัด และที่สำคัญคือจะต้องดูแลไปถึงผู้ได้บังคับบัญชาและบุคลากรที่มาช่วยงานของรัฐมนตรีด้วย

3) นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในวันนี้เป็นนโยบายที่จะได้มีการแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งต้องถือเป็นเป้าหมายร่วมหรือทิศทางของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน ดังนั้นรัฐมนตรีที่จะไปกำหนดนโยบายเพิ่มเติมในระดับกระทรวง หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นในเชิงนโยบายต่อไป ก็ขอให้อ้างอิงถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเชิงทิศทางของการทำงานของรัฐบาลชุดนี้

4) ในภาวะวิกฤตลักษณะการทำงานของรัฐบาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และต้องมีประสิทธิภาพและเอกภาพ แม้จะเป็นรัฐบาลผสม แต่ต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค ต้องเป็นรัฐบาลที่รับผิดชอบร่วมกัน ปัญหาของประเทศหลายปัญหาในขณะนี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้โดยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ดังนั้นการประสานงานระหว่างกระทรวงจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหมายถึงบทบาทของกรมการเมืองหรือคณะกรรมการหรือทบพาทของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องเข้าไปทั้งกำกับดูแลประสานหรือดำเนินการให้เกิดมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือกับการทำงานในระบบกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่จะแก้ปัญหาวิกฤตซึ่งจะได้มีการจัดตั้งขึ้นต่อไป

5) รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลในวิถีทางรัฐสภา รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่ไปลงคะแนน แต่เพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนปวงชนชาวไทย ทั้งในการอภิปรายในสภาฯ หรือแม้แต่การได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดรัฐมนตรีทุกคนต้องทราบว่ สภาฯ กำหนดเวลาที่ชัดเจนในเรื่องของกระทู้ถามสด คือเวลาบ่ายโมงครึ่งของทุกวันพฤหัสบดี จึงขอให้รัฐมนตรีหลีกเลี่ยงการนัดหมายต่าง ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง ๆ เพราะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสภาฯ คอยตอบกระทู้ถามสดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อวิถีทางของรัฐธรรมนูญ

6) ตนได้เรียนย่ำว่ารัฐมนตรีทุกคนเป็นบุคคลสาธารณะ ในภาวะที่มีทั้งปัญหาเศรษฐกิจและมีปัญหาความขัดแย้งในสังคมสูง ขอให้รัฐมนตรีทุกคนได้ปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน ไม่ต้องการให้มีเงื่อนไขจะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใด ๆ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาและขอให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

7) ในรัฐบาลที่เชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายหรือโครงการที่ยังไม่เป็นที่รับรู้ รับทราบและเข้าใจของประชาชน ขอให้อดทนและอย่าได้ตั้งแง่กับการที่จะต้องไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้กว้างขวางที่สุด จะเป็นกระบวนการประชาพิจารณ์ หรือกระบวนการอะไรก็ตาม

8) รัฐบาลชุดนี้ต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ จะมีทั้งการตรวจสอบในเชิงนโยบาย และเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่จะขอให้รัฐมนตรีทุกคนต้องไม่ไปสร้างอุปสรรคขัดขวางการตรวจสอบแล้ว ก็ขอว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการตรวจสอบในลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการสัมภาษณ์ขอให้ชี้แจงโดยใช้เหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่รัฐมนตรีทุกคนได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงการนำรัฐบาลหรือตัวเองเข้าไปในลักษณะในการตอบโต้ หรือทะเลาะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลต้องการจะสร้างความสามัคคีในปัจจุบัน

และสุดท้าย 9) รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนคนอื่นในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ความรับผิดชอบทางการเมืองมีมาตรฐานที่สูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายด้วย ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ให้เป็นแนวทางในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลและมีหน้าที่ในการติดตามประเมินการทำงานของรัฐมนตรีคือ หากการดำรงอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายหรือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการกระทำความผิด ขอให้รัฐมนตรีทุกคน ไม่เว้นแม้แต่นายกรัฐมนตรี ต้องยึดถือว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ของตนและประโยชน์ของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าทั้ง 9 ข้อ ดังกล่าวเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้ถือเป็นคติในการทำงานร่วมกันของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ซึ่งก็ได้มอบไว้ให้ในการประชุมครั้งแรก พร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการเพื่อขอให้ประธานสภาฯ เปิดให้รัฐบาลแถลงนโยบายในวันที่ 29 - 30 เสร็จแล้ว รัฐบาลต้องการที่จะให้สามารถผลักดันข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ผ่านรัฐสภาในช่วงต้นปี จึงได้นัดการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมรัฐสภาในเรื่องของการแถลงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อความเห็นชอบในเรื่องของข้อตกลงอาเซียนต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อรัฐสภา รวมทั้งจะมีอีก 2 เรื่องที่จะนำมาพิจารณาคาดว่าจะเป็นคืนวันที่ 30 ธันวาคม 2551 คือมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่ สำหรับส่วนที่ 2 คือ คลายข้อจำกัดที่มีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการแทรกแซงเรื่องพืชผล ซึ่งขณะนี้ ยังมีปัญหาทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรบางกลุ่ม เช่น กรณีของข้าวโพด เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลมีแนวทางสร้างความสมานฉันท์อย่างไรระหว่างที่ขณะนี้ยังมีสื่อ 2 สี อยู่บนความขัดแย้ง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือความยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.การจัดการเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน 2. กลุ่มต่างๆที่มีความขัดแย้งนั้นมีข้อเรียกร้องทางการเมือง ซึ่งจะใช้กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม และ 3.ความยุติธรรม

ที่ประชาชนคนไทยทุกคนพึงจะได้รับจากการทำงานของรัฐบาล คือการทำงานที่ไม่แบ่ง  
ภาคแบ่งฝ่ายและจะทำงานให้กับคนทุกคน

ผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าจะใช้เวลาในการปฏิรูปการเมืองนานเท่าไร นายกรัฐมนตรี กล่าว  
ว่า หัวใจของการปฏิรูปการเมืองที่จะเริ่มต้นได้คือการได้ตัวบุคคลหรือองค์กรที่เป็นที่  
ยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญ เมื่อได้ตัวบุคคลแล้วกระบวนการและ  
กรอบเวลาค่อยมาหารือกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะมีการประเมินผลการทำงาน  
ของตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และอย่างน้อย 3 เดือนก็ควรจะมีการประเมิน  
กันอยู่แล้ว

---

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก  
วิไลวรรณ/รายงาน ลัดดา/ตรวจ